

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๙๐๘/ ๖๖



สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร  
กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความเห็นชอบในหลักการให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ ๓ ส่งคืนกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๖/๖๔๑ ๗/๖๖  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนอื่นที่เห็นสมควรเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีขอความเห็นชอบในหลักการให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ ๓ ส่งคืนกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขอเรียนว่า กรณีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กองทัพภาคที่ ๓ ส่งคืนกรมป่าไม้ (ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมพู และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโปลกหล่น ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความเห็น ดังนี้

(๑) กรณีการขอความเห็นชอบในหลักการให้กรมป่าไม้ดำเนินการเพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาปางก่อและป่าวังชมพู และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาโปลกหล่น ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่กองทัพภาคที่ ๓ ส่งคืนกรมป่าไม้ เฉพาะในส่วนพื้นที่ที่มีสภาพการใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่เกษตร พื้นที่เอกชนใช้ประโยชน์ พื้นที่ที่ส่วนราชการใช้ประโยชน์ พื้นที่ตรวจยึดดำเนินคดี และพื้นที่ที่ยังไม่ได้รังวัด เนื้อที่ประมาณ ๗๕,๖๗๕ ไร่ เพื่อให้กรมธนารักษ์ไปดำเนินการตามกฎหมายที่ราชพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุดังกล่าว และจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสม ส่วนพื้นที่ที่คงสภาพป่าไม้ เนื้อที่ประมาณ ๑๒,๖๘๘ ไร่ ให้คงไว้เป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้เพื่อดูแลรักษาความสมบูรณ์ของสภาพพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งการสำรวจเพื่อจัดทำแนวกันชน (Buffer Zone) ต่อไป นั้น เห็นว่า หากคณะรัฐมนตรีเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยทำกิน และเป็นการกำหนดมาตรการหรือแนวทางการกระจายการถือครองที่ดิน

อย่างเป็นทางการ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวแล้ว กรณีจึงเป็นเรื่องทางนโยบายที่อยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณา ให้ความเห็นชอบได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการข้างต้นแล้ว ในการ เพิกถอนพื้นที่ออกจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาตินั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่บัญญัติให้ การเปลี่ยนแปลงเขตหรือการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ให้กระทำได้โดยออกกฎกระทรวง และเฉพาะกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอน บางส่วนให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนนั้นแนบท้ายกฎกระทรวงด้วย สำหรับการนำ พื้นที่ดังกล่าวไปดำเนินการตามกฎหมายที่ราชพัสดุและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นั้น กระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) ต้องพิจารณาสถานะของที่ดินดังกล่าวประกอบด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

(๒) กรณีการขอความเห็นชอบการดำเนินงานในพื้นที่ที่ตรวจยึดดำเนินคดีให้เป็นไป ตามกระบวนการยุติธรรมและไม่ตัดสิทธิบุคคลในพื้นที่ที่ต้องการเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิการ ครอบครองที่ดินของรัฐตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนด เห็นว่า การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดและการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดินของบุคคล เจ้าหน้าที่ ของรัฐย่อมต้องปฏิบัติหรือดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกำหนด กรณีจึงไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แต่อย่างใด

(๓) การพิจารณามอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงการคลังดำเนินการเรื่องนี้ต่อไป เห็นว่า การพิจารณามอบหมายส่วนราชการหรือหน่วยงาน ของรัฐให้ดำเนินการเรื่องใดนั้นเป็นเรื่องทางนโยบายที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาหรือมีความเห็น เป็นอย่างอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรกรณ์ นิลประพันธ์)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายกฎหมายทรัพยากร

โทร. ๐๘๑ ๕๑๕ ๑๗๒๒ (นางสาวจิรายุฯ)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๖๔๒๘

[www.krisdika.go.th](http://www.krisdika.go.th)

[www.lawreform.go.th](http://www.lawreform.go.th)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@ocs.go.th](mailto:saraban@ocs.go.th)